

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๔(๒)/๒๗๔๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับที่ 3087
วันที่ 7 ก.ค. 2565
เวลา 11:11 -

ถึง กระทรวง กรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามและ ผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ดร.สมนึก

กองบริหารงานบุคคล

แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕

โทรสาร ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๕



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ ดังนี้

๑. การรับสมัคร กำหนดให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. กำหนดให้มีการเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีฯ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสรรพวิชาญบริการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th

บัดนี้ การดำเนินการการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ได้สิ้นสุดแล้ว ปรากฏไม่มี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามและไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พล.ต.ต.

(พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พุกกาพงษ์)

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศและกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ บัดนี้ กระบวนการดำเนินการได้สิ้นสุดแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศขยายระยะเวลา การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคสอง กำหนดให้คณบดีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๑.๒ คุณสมบัติอื่นดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในเรื่องอายุ แม้อายุจะเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีที่มีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จะต้องมิใช่รับรองแพทย์ประกอบการดำรงคณบดีทุกปี

(๓) เป็นผู้เชื่อมโยงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. คุณสมบัติ...

๒. คุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งสามด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

(ก) มีทัศนคติในการรับฟังความเห็นจากบุคลากรของทุกระดับในคณะ และมีความสามารถที่จะประมวล วิเคราะห์ความเห็นต่างๆ ของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารคณะ

(ข) เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ

(ค) มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

๒.๒ ด้านวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทางการบริหาร

(ก) มีภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถบริหารทรัพยากรและบุคคล เพื่อการพัฒนาคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายตามนโยบายของยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและคณะอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

(ข) มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในการบริหารงาน

(ค) มีวิสัยทัศน์และมีลักษณะเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สามารถตัดสินใจได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ว่องไว มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกล้า มีความเอื้อยบขาด มีความยุติธรรมและมีเมตตาธรรม

(ง) มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อกับวงการต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความศรัทธาที่จะหาความช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ได้

(จ) เป็นผู้ที่สามารถตอบสนองแนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย

(ฉ) เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ทั้งในงานบริหารและงานสังคมที่เป็นเกียรติแก่คณะ และมหาวิทยาลัย

๒.๓ ด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาการ

(ก) มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้แทนคณะได้อย่างสมศักดิ์ศรี

(ข) มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในทางวิชาการระดับสูง

(ค) มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

(ง) มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการและมีความสามารถในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทางวิชาการ

(จ) มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

๓. การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ

๓.๑ การรับสมัคร

๓.๑.๑ ผู้สมัครที่มีความสนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ของประกาศฉบับนี้

๓.๑.๒ กำหนดวันเวลาให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ วิธีการสมัคร

ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถขอรับใบสมัคร (แบบ คสค.๑ และแบบ คสค.๒) และยื่นได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพธิชัญบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

(๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ โดยถือเอาวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราของเอกสารเป็นวันรับเรื่อง

(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องส่งเอกสารตามที่ระบุในประกาศนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน การส่งเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจมีผลต่อการตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้

สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่ www.rmutto.ac.th หัวข้อ “การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

๓.๓ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

๓.๓.๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

๓.๓.๒ แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

๓.๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ตอบรับการเข้ารับการสรรหาคณบดีนำเสนอแนวทางการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบคำถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยคำถามจะคัดกรองก่อนถามผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอและตอบคำถามประมาณคนละ ๓๐ นาที โดยให้นำเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น ๘ อาคารสรรพธิชัญบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หากระยะเวลาในการนำเสนอและตอบคำถามไม่ครบตามที่ระยะเวลากำหนด คณะกรรมการสรรหาฯ อาจถามคำถามเองได้

หากผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ไม่สามารถนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ตอบรับการเข้ารับการสรรหาคณบดี เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัมภาษณ์ประมาณคนละ ๓๐ นาที) ณ ห้องประชุมวันวิสาข ชั้น ๘ อาคารสรรพธิชัญบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ ๑๒...

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณากลับกรองผู้สมัคร จำนวนไม่เกินสามคน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และทำบันทึกความเห็นประกอบการกลับกรองทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้สมัคร หากผู้ใดประสงค์จะหักท้วงอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อชัดเจน ให้กระทำได้ในเจ็ดวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มีผู้ใดหักท้วงให้นำรายชื่อผู้ผ่านการ กลับกรองให้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาต่อไป

หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีในการนำเสนอแนวทางการบริหารและ พัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง ระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการดำรงตำแหน่งคณบดีด้วย

๓.๕ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จะพิจารณาและวินิจฉัยร่วมกัน

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น กำหนดการและขั้นตอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พล.ต.ต.



(พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ เพ็ชระพงษ์)

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

